

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกาะข้าวเกษตร
๒. สินค้าเกษตรไทย ๕ ชนิดยังต้องแก้ไขการบริหารจัดการ
๓. เปิดรับฟังร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมัน พ.ย.
๔. ติดตามงานเขื่อนปากมูล
๕. เลาะรั้วเกษตร: ถึงเวลาวางแนวทางให้จริงจังหรือยัง
๖. กระจก ๘ หน้า : เรื่องน่าเศร้าของชาวสวนยาง
๗. โปสต์ทูเดย์: รับมือภัยแล้ง
๘. คอลัมน์ นอกชายคา: สารพิษตกค้างในผักและผลไม้
๙. เกษตรฯโทรโข่ง: อย่าปล่อยให้เกษตรกรเสี่ยงดวง
๑๐. กลุ่มเจ้าพระยาจ่อทำนาปรังก.เกษตรแจ้งไม่มีน้ำจ่ายให้
๑๑. คอลัมน์ หลังสุ้าหน้าสูติน: ชลประทานโลก
๑๒. เนรมิตสวนมะม่วง'วังทับไทร'ความสำเร็จ'เกษตรแปลงใหญ่'
๑๓. แฉ"วางบิลเปล่า"ทุจริตนมโรงเรียนส่งปท.-ปง.ตรวจสอบจ่อยึดทรัพย์สิน
๑๔. น้ำไม่พอแนะชวานาหยุดปลูกข้าว
๑๕. ๒๔ สหกรณ์ยางตรัง ส่อล้มละลาย เกษตรกรกุมขมับวอนรัฐจ่ายชดเชย
๑๖. แฉไอ้โม่ง รับเงินวันละล้านกินส่วนต่างนมโรงเรียน
๑๗. สมตี คชายังยืน เปิดวิสัยทัศน์พัฒนาชุมพรชื้อยาให้ผู้ป่วยฯคิดคนเดียว
๑๘. จ.ปทุมธานีเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
โพสต์ทูเดย์  
บ้านเมือง  
บางกอกทูเดย์  
มติชน  
ไทยรัฐ  
คมชัดลึก  
ผู้จัดการรายวัน  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
มติชน  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในระดับโลก... ○ **นางสาวจริยา สุทธิไชยา** รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอร่างคู่มือ และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการทำงานและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป ณ ห้องประชุมพิงบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร... ○ ในงานนี้ได้มีการนำเสนอร่างคู่มือทั้ง 3 ส่วนประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการประกวด... ○

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558... ○ **นายเขมชาติ จิวประสาท** ผู้ตรวจราชการกรมประมง **ดร.จิราพร เกษรจันทร์** ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำและ **ดร.พุก ส่องแสงจินดา** ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม ศูนย์ฯ ปิโป ปากน้ำชุมพร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานรับอียู... ○ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย **นางรัตติยา สวัสดิ์** หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นทุนค่า เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร ชาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี **นายสมศักดิ์ ประริสุทโธ เหมทานนท์** ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองขี้ม ตำบลหนองขี้ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี... ○ **นายสุรพงษ์ เจียสกุล** เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 12-

คิด ทางไทย



## สินค้าเกษตรไทย 5 ชนิด

### ยังต้องแก้ไขการบริหารจัดการ

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อกำหนดแผนพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และจัดทำตัวชี้วัด พร้อมสร้างเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง ตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมา

โดยครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน มิติเวลา และมิติความน่าเชื่อถือ อันสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสมาชิกในโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป ในแหล่งปลูกพืชที่สำคัญของประเทศ

โดยในข้าวพบว่า โซ่อุปทานทั่วไปความต้องการเมล็ดพันธุ์ลดลงมาก เกษตรกรนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์เองเพื่อลดต้นทุน ทำให้เกิดปัญหาข้าวพันธุ์อ่อนปนในข้าวหอมมะลิ ลูกค้าต่างประเทศบางรายจึงให้ตรวจดีเอ็นเอข้าวเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าซึ่งเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น สำหรับโซ่อุปทานข้าวคุณภาพ ลูกค้าต่างประเทศมีความ



ต้องการจำนวนมาก แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพได้เอง ก็ต้องเอาผลผลิตกลับไปขายให้กับโรงสีเดิมในราคาต่ำเดิม ในที่สุดก็ล้มเลิกการผลิตข้าวคุณภาพ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้โซ่อุปทานข้าวคุณภาพเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องของการตลาด

ชะลอการขูด หลังขูดให้มีการแปรรูปแล้วสต็อกในโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง หรือดำเนินการทั้งสองทางเลือกควบคู่กันปัญหาหัวรถที่ขูดแล้วซึ่งเกิดขึ้นจากรถบรรทุกขึ้นทะเบียนขนส่งสินค้าเกษตร ทำให้หากกลับไม่สามารถรับสินค้าอื่นได้ ส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปรากฏมีหัวรถจักรและแคร่ไม่เพียงพอ ด้านยางพารา แม้ภาครัฐจะสนับสนุนใช้การขนส่งทางราง แต่รถไฟไทยยังไม่ได้รับการ

เรื่องขยายทุเรียนอ่อนยังเป็นปัญหา

ขนส่งสินค้าทางรถยนต์

หน่อไม้ฝรั่ง

ปรับปรุงเท่าที่ควร ทำให้การขนส่งจากไทยไปมาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซาร์ ต้องใช้วิธีการจ้างรถหัวลาก เพื่อลากตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานไปขึ้นรถไฟฝั่งมาเลเซีย แล้วส่งต่อไปท่าเรือปีนังเกิดปัญหาหัวลากไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเดิม มี



ข้าวเปลือก

เฉพาะตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แต่กระบวนการค้าเงินงานยังมีข้อจำกัด

ขณะที่ทุเรียน พบว่าพ่อค้าคนกลางเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมาเก็บเกี่ยวและรับซื้อถึงสวน แต่การเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อนยังเป็นปัญหาโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุง ส่วนหน่อไม้ฝรั่งผู้ประกอบการจะส่งรถห้องเย็นมารับซื้อถึงจุดรวบรวมของสถาบันเกษตรกร แต่มีปัญหาเรื่องโรครีบขาดและพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งไม่เพียงพอ ทำให้ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ลดลง ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการจึงเพิ่มขึ้นจาก 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาในตลาดต้องเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแย่งตลาดจากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนที่น้อยกว่าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้จะมีการจัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด เพื่อผนวกกรรรมร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในปลายเดือนตุลาคม 2558 นี้ ก่อนจะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

## ข่าว...สั้น

### เปิดรับฟังร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมัน พ.ย.

นายคณิต ลิขิตวิทยากุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้สั่งการให้ สศก.เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่ได้มีการร่างแล้วเสร็จไปรับฟังความเห็นจากประชาชนใน 5 จุดของพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อนำมาพิจารณาปรับร่าง พ.ร.บ.อีกครั้งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันมีหน่วยงานและกองทุนขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สศก.จะนำร่าง พ.ร.บ.ถามความเห็นจากประชาชนใน 5 แห่ง ประกอบด้วย จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชลบุรี และกรุงเทพฯ

## ติดตามงานเขื่อนปากมูล

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) และคณะเจ้าหน้าที่ สศท.11 ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1 /2559 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจที่ 11 และ 13 และนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจที่ 3 และ 9 เป็นประธานร่วม การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารวบรวม ตรวจสอบ และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเขื่อนปากมูล ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการใช้ประโยชน์เขื่อนปากมูลในระยะยาว รวมทั้งมาตรการฟื้นฟูระบบนิเวศ และร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามแม่น้ำมูล สถานี M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย พร้อมรับฟัง รายงานผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุม.



## ถึงเวลาวางแนวทางให้จริงจังหรือยัง

ต้องบอกว่าหมดเวลาช่วงดูงาน และต้องเดินหน้าเต็มสูบกับการแก้ปัญหาภาคการเกษตร ที่มี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรฯ อันเนื่องมาจากปัญหาภาคการเกษตรปีนี้ มีท่าทีว่าหนักขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากปัญหาภัยแล้ง ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่มีแนวโน้มราคาลดลง ไม่ว่าจะเป็น ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา ซึ่งหากเป็นช่วงรัฐบาลปกติ กระทรวงเกษตรฯ คงมีเกษตรกรที่เดือดร้อนจากราคาพืชผลการเกษตรกรรมมาเยือน กระทรวงเกษตรฯ ขอร้องให้ช่วยแก้ปัญหาแบบหวั่นไหวไม่ได้

ที่ผ่านมา มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ขอให้ช่วยเหลือด้วยการชดเชยราคา ให้กับเกษตรกร เพราะ ณ เวลานี้ ราคายางพาราอยู่ที่ราคาไม่ถึง 45 บาทต่อกิโลกรัม นั้นหมายถึงยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ถือว่าดีที่สุด ลองคิดดูว่า ยางกันถ้วยราคาจะต่ำขนาดไหน ถ้าสุดแล้ววว่า นายมนตรีชัย พินิจจิตรสมุทร ประธานคณะทำงานพิจารณาส่วนต่างราคายางพารา ที่แต่งตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของท่านนายกฯ ได้เข้าพบท่าน รว. “ฉัตรชัย” เพื่อหารือถึงความเหมาะสมของอัตราชดเชย ส่วนต่างราคายางเสร็จเรียบร้อย เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งชาติ (กนย.) โดยสรุปการช่วยเหลือจะช่วยเหลือในอัตราต้นทุนบวก 15% 20% และ 30% จากราคาดันทุนใหม่ที่พิจารณาจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ราคา 46 บาท/กก. 6.9 บาท 9.2 บาท และ 13.80 บาท/กก.จากราคาดันทุนเดิม ที่ สศก.คิดไว้สมัยก่อนที่ราคาน้ำมันแพง ปួយแพงที่ 64 บาท รัฐบาลสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตร ให้เพิ่ม 30% ครั้งนี้มีแนวโน้มจะเสนอชดเชยที่ 20% ที่ ราคาโลกที่ 9.2 บาท หรืออาจเป็น 10 บาท ซึ่งสุดท้ายที่ประชุม กนย. เห็นว่าไม่สามารถทำได้เพราะผิดหลักขององค์การการค้าโลกหรือ WTO

หากคิดกันเล่นๆ ตัวเลขของการชดเชยถ้ารัฐบาลใจดี ทำตัวเป็น แชนด์ชดเชย ที่โลกที่ 10 บาท ซึ่งตัวเลขปริมาณยางคร่าวๆ ที่ประเมินผลผลิต ที่ประมาณ 4.5 ล้านตันต่อปี จากทั้งหมดของพื้นที่ปลูกยางกว่า 15 ล้านไร่ รัฐบาลต้องเอาเงินชดเชยให้กับเกษตรกร กลุ่มยางพาราทุกกลุ่มต่ำกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท

นั้น ไม่รวมถึงพืชอื่นๆ ซึ่งน่าจะประมาณตัวเลขต่ำสุดน่าจะต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท และไม่ใช่จะไม่เห็นใจเกษตรกรที่เดือดร้อนแต่หากเดินตามแนวทางนี้ บอกตรงๆมันคงไม่ใช่ทางรอดของเกษตรกร และกระทรวงเกษตรฯระยะยาว และต้องถามว่าคุ้มหรือไม่

ถึงวันนี้ น่าจะเป็นช่วงเวลาดี ที่กระทรวงเกษตรฯจะปรับระบบขบวนการคิดเสียใหม่ เร่งขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้าเกษตรให้จริงจัง ซึ่งอาจจะเริ่มจากยางพารา เพราะตามแผนการโค่นยางเก่าปลูกยางใหม่ ปีละ 4 แสนไร่ ที่ใช้เงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางหรือเงินชดไปช่วยเหลือกระทรวงเกษตรฯ ควรแนะนำเม็ดเงินชดเชยที่เหมาะสมให้เกษตรกร หรือเข้าไปแนะนำให้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชผสมผสานอย่างพร้อมกันทดแทนจากการปลูกเชิงเดี่ยวขยายอาหารที่มีปัญหาเรื่องราคามาตลอด

คิดกันเล่นๆตามนักวิชาการบางคนบอก กาแฟน่าจะเป็นพืชทางเลือกหนึ่ง ที่ทดแทนยางพาราได้ เพราะตอนนี้ไทยมีกรนำเข้ามาเม็ดกาแฟจากต่างประเทศ กว่า 6.5 หมื่นตันต่อปี เนื่องจากไทยใช้กาแฟในการบริโภคปีละกว่า 8 หมื่นตัน คิดกันเล่นๆว่าหากยางพาราที่โค่นไป บางส่วนอาจแนะนำปลูกทดแทนคิดที่ 1 แสนไร่ โดยผลผลิตต่ำสุดของกาแฟอยู่ที่ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งความจริงมากกว่านั้น ซึ่งขณะนี้ กาแฟ ผลิตได้มีพ่อค้ามารับซื้อจากเกษตรกร ราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม สามารถเก็บได้ 2 ครั้งต่อปี น่าจะสร้างรายได้ กว่าปีละ 3,200 บาทต่อไร่ต่อปี ลองไปคิดกันดู ที่สำคัญปลูกแค่ 2 ปี ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ พื้นที่ไม่ต้องรอไปถึง 7 ปี เหมือนยางพารา

ที่สำคัญไปกว่านั้น ขณะนี้ประเทศไทย ถือเป็นประเทศหนึ่งในโลก ที่มีความเชี่ยวชาญ เรื่องการผลิต ต้นกล้าพันธุ์กาแฟ มาหลายปี ชำนาญจนสามารถขยายพันธุ์จากกาแฟ ด้วยการเพาะเนื้อเยื่อไม่เชื่อ ท่าน รัฐมนตรี “ฉัตรชัย” ลองถามกรมวิชาการเกษตรดูนะขอรับ เพื่ออะไรมันจะกระจ่างมากขึ้น ถ้าจะให้ดี ลองไปถามเกษตรกรที่เขาปลูกกาแฟดู ไล่ไปตั้งแต่ชุมพร จนถึง สุราษฎร์ธานี ทั้งหมดทั้งมวลแค่เป็นทางเลือกอีกทางเท่านั้นครับทุกอย่าง

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 900

**Section:** โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

**วันที่:** ศุกร์ 23 ตุลาคม 2558

**ปีที่:** 36

**ฉบับที่:** 12605

**หน้า:** 13(ล่างซ้าย)

**Col.Inch:** 36.59

**Ad Value:** 32,931

**PRValue (x3):** 98,793

**คลิป:** ชาว-ดำ

**คอลัมน์:** เล่าเรื่องเกษตร: ถึงเวลาวางแนวทางให้จริงจังหรือยัง

มันย่อมมีทางออกแต่ต้องถามตัวท่าน ๆเอง  
ว่า จริงใจแก้ปัญหาภาคการเกษตรแค่ไหน  
เพราะ เรื่องสินค้าเกษตร คนแก้ต้องจริงใจ  
และเข้าใจปัญหาจริงๆ

หมิงเทียน



# กระจก 8 หน้า

## เรื่องนำเศรษของชาวสวนยาง

แนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยางของรัฐบาลเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จะไม่มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคาให้ชาวสวนยาง หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เกิดความหวังวิตกว่าจะไปผิดกฎองค์การการค้าโลกหรือ WTO

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเริ่มจากการลดการนำเข้าของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีน ที่มีพื้นที่ปลูกยางของตัวเองเพิ่มขึ้น การที่จะต้องนำเข้ายางไปจำนวนมากๆเพื่อสต็อกไว้จึงลดความจำเป็นลง จากนั้นก็โดนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ตามมาด้วยราคาน้ำมันที่ลดลงทะลุทะราด ส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์ร่วงตาม

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เมื่อปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 63.39 บาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยของปีนี้ช่วงเดือน ม.ค.-16 ต.ค.2558 อยู่ที่ กก.ละ 50.58 บาท และล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ กก.ละ 42.45 บาท โดยต้นทุนที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินต้นทุนผลิตยางในปี 2558 ไร่อยู่ที่ กก.ละ 64.69 บาท ขาดทุนกันเบาๆตัวเลขกลมๆประมาณ กก.ละ 20 บาท

ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำนิยมทำกันในยุคหลังๆรอบ 4-5 ปีมานี้ก็คือ การขอเงินไปปล่อยกู้ให้สหกรณ์ซื้อยางเก็บเข้าสต็อกดึงปริมาณบางส่วนหนึ่งออกไปจากตลาดเพื่อหวังให้ราคายางดีขึ้น แต่ราคาก็ไม่ได้อย่างที่กล่าวอ้างตอนมาขอเงิน มีแต่คนที่ได้รับสิทธิ์ขายยางเข้าสต็อกเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกห้อง หรือมีเส้นสายถึงจะได้สิทธิ์จาก โครงการแทรกแซงราคาเหล่านี้ ไม่ใช่ชาวสวนยางทุกคนที่จะเข้าถึงสิทธิ์

นอกจากนี้บรรดาผู้มีอำนาจ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพวกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านยาง ก็จะใช้ "ปาก" มาบริหารราคายางเช่นบอกว่าจะใช้กลไกความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศซึ่งมีไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มาบริหารอุปทาน ลดพื้นที่ปลูกบ้าง ลดการส่งออกบ้าง

ซึ่งในความเป็นจริงไม่เคยได้ผลเพราะเป็นความสัมพันธ์แบบหลวมๆ ไม่มีกลไกที่จะบังคับกันได้เป็นแค่เรื่องขอความร่วมมือและประเทศอย่างมาเลเซียเองก็อยู่ในฐานะประเทศผู้ใช้อย่างมากกว่าจะเป็นประเทศผู้ผลิตเพื่อส่งออกอย่างไทย ดังนั้น ราคายางถูกน่าจะเป็นผลดีกับเขามากกว่า

การบริหารราคายางด้วย "ปาก" อีกเรื่องก็คือ การบอกว่าเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศมากขึ้น จะพูดกันทุกครั้งที่ราคายางตก มีทั้งนำยางพาราไปผสมยางมะตอยทำถนน นำไปทำฝ้าย ยาง นำไปปรุงรองคอกสัตว์ สร้างสนามกีฬา สารพัดที่จะสรรหาโปรเจกต์ขุดมาพูดด้วย "ปาก" แต่การ "ลงมือ" ปฏิบัติกลับไม่เคยมีปรากฏเป็นรูปธรรม

คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย (สทยท.) วัย 81 ปี ผู้คร่ำหวอดในวงการยางมานานหลายสิบปี เล่าติดตลกให้ฟังว่า ได้พูดเรื่องการใช้ยางพาราซึ่งใช้ได้ทั้งนำยางสดและยางแผ่นมาผสมในยางมะตอยปูพื้นถนนมาตั้งแต่ปี 2533 ผ่านมา 25 ปีเปลี่ยนอธิบดีกรมทางหลวงไป 7-8 คน ก็ยังไม่มีใครนำไปปฏิบัติสักคนเดียว

ทั้งที่การปูถนนด้วยยางมะตอยที่ผสมด้วยยางพาราจะทำให้เกิดความทนทานกับถนนมากกว่าการใช้ยางมะตอยอย่างเดียวถึง 2.9 เท่า มีผลวิจัยจากสถาบันวิจัยยางยืนยันอย่างชัดเจนก็ยังไม่มีการทำกัน

เรื่องของเรื่องก็คือ ถ้าใช้นถนนที่มีความคงทนสูง งบประมาณแซมถนนก็จะน้อยลงนะสิครับ ชื่อนี้ดูจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ทำให้โครงการนี้ไม่เกิดจนผ่านมา 25 ปีแล้ว.

คนชายขอบ



## รับมือภัยแล้ง

อ๊ป! หนี้เสียของเกษตรกรเบ่งบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 6 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.66% ของสินเชื่อรวม หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2557 ซึ่งมียอดเอ็นพีแอลราว 3 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 3.38% ของยอดสินเชื่อรวม

หนี้เสียของเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 3 หมื่นล้านบาทภายในเวลา 6 เดือน เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ แม้ว่าสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่ ธ.ก.ส.คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและพยายามออกมาตรการสกัดหนี้เสียมาชุดใหญ่แล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้ เพราะภัยแล้งรุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการหารายได้และการผ่อนชำระหนี้ของเกษตรกรพลาดเป้าหมาย

ปัญหาภัยแล้งจะยังคงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า จึงมีโอกาสที่ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง และถูกซ้ำเติมจากราคาสินค้าตกต่ำด้วย ทั้งข้าวเปลือกและยางพาราที่เป็นพืชสำคัญ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดหายไม่มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรไปด้วย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ความเสียหายจากภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้ง 2559 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประมาณ 8 แสนราย แต่หากประเมินเฉพาะผลกระทบในช่วงหน้าแล้งปีหน้า คาดว่าจะส่งผลให้เงินชานาหายไปอีกเกือบ 6 หมื่นล้านบาท

ล่าสุดภาครัฐเร่งออกมาตรการรับมือทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ครม.อนุมัติ 8 มาตรการ 50 โครงการ ใช้งบประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท ได้แก่ มาตรการลดรายจ่ายในครัวเรือน การชะลอหรือขยายเวลาชำระหนี้กับสถาบันการเงิน จ้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอื่นๆ

ด้าน ธ.ก.ส.เรียกประชุมผู้จัดการสาขาทั่วประเทศเร่งหาทางช่วยเหลือลูกค้า โดยหลักๆ คือการขยายเวลาและลดภาระค่างวดให้เหมาะสมกับที่มาของรายได้ของลูกค้าแต่ละราย และเตรียมออกมาตรการ ได้แก่ การลดดอกเบี้ยให้ชาวนา 3% ใช้เงินชดเชยจากรัฐ 975 ล้านบาท การให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 1.25 หมื่นล้านบาท และโครงการสินเชื่อชะลอการขาย หรือการรับจำนำข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวสำหรับเกษตรกรที่มีผู้ฉางอีก 2.6 หมื่นล้านบาท โดยฝ่ายการเมืองยังต้องการให้ ธ.ก.ส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ติดกับลูกค้าปกติให้ลดลงมากกว่านี้

ทั้งนี้ หากต้องการแก้ปัญหาหนี้ภาคเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เห็นควรต้องมีการรวมศูนย์การแก้ปัญหาภาคเกษตรแบบครบวงจรเพื่อประสานมาตรการที่แต่ละหน่วยงานจะออกมาทั้งหมดให้สอดคล้องและเดินไปด้วยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำงานเกิดความซ้ำซ้อนเช่นในปัจจุบัน หากไม่ปรับปรุงการทำงานเชื่อว่าเกษตรกรไทยคงตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเข้าสู่การล้มละลายในไม่ช้า



## สารพิษตกค้างในผักและผลไม้

การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากสารพิษตกค้าง ถือเป็น การป้องกัน การสะสมโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง ความดัน เบาหวาน โรคสะกดเงิน สะกดทอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ปากเปื่อย มือหงิก หูดฝ้า ฟาง เลื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคการมีบุตรยาก ซึ่งนับว่าดูเหมือนว่าจะทวี มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน มีข่าวเกี่ยวกับการทำให้พืชผักผลไม้ แลดูคล้ายๆ กับเป็นผักที่ปลูกแบบชีวภาพปลอดภัยไร้สารพิษ ด้วยวิธีการทำให้ดู เหมือนมีหนอนเจาะ มีรูพรุน ซึ่งถือเป็นเทคนิคการสังเกตแบบง่ายๆ ของผู้บริโภค โดยทั่วไป แต่คงใช้ไม่ได้ไปแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากการแอบเอาผักเหล่านี้ ไปโปรยด้วยทรายที่คว่ำให้ร่อนจนทำให้เกิดรูพรุน บ้างก็นำหนอนมาปล่อยเลี้ยงให้ดู ไกลเคียงเหมือนว่าติดมากับธรรมชาติที่พี่น้องเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมาขาย

ในปัจจุบันจะเห็นว่าพืชผักผลไม้ในบ้านเรานั้นยังมีสารพิษตกค้างสะสมอยู่ เป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Insecticide) สารเคมีกำจัดเชื้อรา (fungicide) และสารเคมีกำจัดวัชพืช (Herbicide) ที่ในแต่ละปีจะมีตัวเลขการนำเข้าเกือบแสนล้านบาท หรือมีปริมาณ กว่า 5 ล้านตัน (ปริมาณปุ๋ยเคมี 5,415,020 ตัน ปริมาณสารเคมีกว่า 134,377 ตัน ข้อมูลปี 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณ มหาศาลที่พี่น้องเกษตรกรนำไปใช้อาบขีโลมป่าทั้งป่า เขาทั้งเขา ให้ชุ่มฉ่ำไปด้วย สารพิษ เมื่อฝนตกก็ไหลลงไปสู่ดินน้ำ และลงไปสู่เขื่อนผ่านไปยังปลายน้ำ ทำให้ ระบบนิเวศ กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงสัตว์ป่าล้มตายจากไปเป็นจำนวนมาก มนุษย์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทุกชีวิตต้องมาสัมผัสกันไปเพราะสารเคมีที่เป็นพิษ

จากที่เราได้เข้าใจถึงพิษภัยในพืชผักผลไม้เป็นแล้ว ควรหันมารณรงค์ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด ช่วยกันกระตุ้นให้พ่อค้าคนกลางและพี่น้อง เกษตรกร ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเตือน กระตุกต่อมความคิด พิชิตโรคภัย และลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษ เพื่อผู้บริโภคจะได้มีแหล่งอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถหลีกเลี่ยงสารพิษ ได้ ก่อนนำผักผลไม้ไปประกอบอาหารด้วยการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เช่น การแช่ผักในน้ำสะอาด การแช่น้ำเกลือ หรือแช่ในน้ำส้มสายชู ซึ่งจะขออนุ เสนอวิธีการทำความสะอาดผักและผลไม้แบบละเอียดในโอกาสต่อไป

**‘มนตรี บุญจรัส’**

## เกษตรฯโทรโข่ง

กล้วยน้ำว้า



ต้องยอมรับความจริงว่าเกษตรกรขาดข้อมูลทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ราคา ตลาด ตลอดจนความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี การจะปลูกพืชชนิดใดของเกษตรกรนั้นบางทีก็ขึ้นกับกระแส เห็นปลูกกันมากก็ปลูกตาม

ไม่ได้สนใจว่าปลูกแล้วจะขายได้หรือไม่ ราคาเป็นอย่างไร เมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้วทำให้ขายไม่ได้ราคาตกต่ำ

บางทีก็ปลูกเพราะความเคยชิน รุ่นปู่ ย่า พ่อ แม่ทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ไม่ได้พลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้นรวมทั้งการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่

นอกจากสภาพดินฟ้าของแต่ละภาคที่มีความแตกต่างกันแล้ว พื้นที่แต่ละแห่งจะมีความเป็นกรดเป็นด่างแตกต่างกัน ซึ่งพืชแต่ละชนิดก็มีความต้องการสภาพของดินไม่เหมือนกัน

เกษตรกรขาดความรู้หรือไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ ปลูกพืชโดยไม่ได้นิ่งถึงสภาพของดิน จึงทำให้ได้ผลผลิตต่ำ

เรื่องนี้จะไปโทษเกษตรกรก็ไม่ได้ การแนะนำควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะแนะนำให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชแต่ละชนิดว่าตลาดเป็นอย่างไร ปลูกมาแล้วขายได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เกษตรกรเสี่ยงดวงเอาเอง

หรือบนบานศาลกล่าวผีปู่ ผีนา ขอ ให้ได้ผลผลิตเยอะๆ ขายได้ราคาดี

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องดีที่พล.อ.ฉัตรชัย สิริกุลปิยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้สื่อสารข้อมูลที่สำคัญไปยังเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเขตเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและพื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกพืชได้เหมาะสม ผลผลิตที่ได้ก็จะสูงขึ้น ถ้าหากมีการเลือกพืชตามความเหมาะสมของสภาพดิน

ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้น พล.อ.ฉัตรชัย ได้ให้ไปหาแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุนการเติมน้ำในเขื่อนให้กับกรมชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องบินที่มีอยู่และจัดหาเครื่องบินใหม่ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปรับใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายของหลักของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องและบูรณาการ ■

**ลุ่มเจ้าพระยาจ่อทำนาปรัง  
ก.เกษตรแจ้งไม่มีน้ำจ่ายให้**  
‘ปีโอไอ’ชงยกเว้นภาษี กระตุ้นเอกชนเร่งลงทุน  
ช่วงนี้ ก.อุทฯส่งที่ปรึกษาช่วยปรับแผนธุรกิจ  
‘เอสเอ็มอี’ 1.7 หมื่นราย (อ่านต่อหน้า 6)

**ต่อจากหน้า 1**

**ก.เกษตร**

**ราชประสงค์ไม่หวั่นจัดปีใหม่วัดอรุณ**

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (อาร์เอสทีเอ) กล่าวว่า ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมเสนอแผนการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (แคนต์ดาว์น) ที่วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหารนั้น ไม่น่าจะกระทบกับกิจกรรมแคนต์ดาว์นที่ย่านราชประสงค์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่อาจมีผลกระทบบางสถานที่ที่จัดงานแคนต์ดาว์นริมน้ำเจ้าพระยาเช่น เอเซียทีก เพราะคนจะหันมาเที่ยวงานที่วัดอรุณฯ มากขึ้น ทางสมาคมเตรียมประชุมหารือจัดงานแคนต์ดาว์นที่ย่านราชประสงค์ เชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

น.ส.วารุณี กิจเจริญพลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หากจะมีการจัดงานแคนต์ดาว์นปีใหม่ที่วัดอรุณฯ ไม่น่าจะมีผลกระทบกับคนที่มาร่วมงานแคนต์ดาว์นที่ย่านราชประสงค์ เพราะย่านราชประสงค์ มีเซ็นทรัลเวสต์เป็นแลนด์มาร์ค จึงมีนักท่องเที่ยวมาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว หากสถานการณ์บ้านเมืองปกติแบบนี้ เชื่อว่าบรรยากาศการออกมาร่วมงานแคนต์ดาว์นปีนี้น่าจะคึกคักแน่นอน

**‘บิ๊กป้อม’สั่งกวาดล้างปาล์มเถื่อน**

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานนั้น น.ส.ชุติมา บุญ

ประภัตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แจ้งถึงปัญหาราคาน้ำมันปาล์มของไทยที่สูงกว่าราคาประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซียที่ราคาน้ำมันปาล์มต่ำกว่าไทยประมาณ 4 บาทต่อลิตรกรัม (กก.) ส่งผลให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มราคาถูกจากเพื่อนบ้านเข้ามาขายในไทย ทำให้น้ำมันปาล์มของไทยล้นสต็อก จึงขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วยจับกุมและดำเนินคดี

“พล.อ.ประวิตรสั่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน โดยกล่าวในที่ประชุมว่าต้องกวาดล้างปัญหาลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกร โดยคณะทำงานจะมีตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหาร และกรมศุลกากร โดยคณะทำงานจะเร่งกวาดล้างการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยเร็ว” รายงานข่าวระบุ

**‘บิ๊กฉัตร’ย้ำน้ำไม่พอปลูกนาปรัง**

ส่วนปัญหาสถานการณ์น้ำนั้น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลเกษตรกรเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จากการสำรวจพบว่าในพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วประมาณ 6.26 ล้านไร่ จากทั้งหมด 11.91 ล้านไร่ และจะมีการปลูกข้าวนาปรังรอบใหม่ ที่เสี่ยงจะเสียหายจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีไม่เพียงพอ

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปี 2559 น้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรแทบจะไม่มี โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง ที่ขณะนี้ไม่มีน้ำในเขื่อนหลักประมาณ 4,300 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าน้ำต้นทุนปีก่อนประมาณ 30% หรือ

มีปริมาณ 6,000 ล้าน ลบ.ม. หากยังมีการเพาะปลูก กรมชลประทานจะไม่มีน้ำสนับสนุนให้เกษตรกรต้องเสี่ยงกับความเสียหายเอง

นายสุเทพกล่าวว่า กรมชลประทานจะจัดสรรน้ำต้นทุน 4,300 ล้าน ลบ.ม. ดังนี้ 1.น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจนกว่าจะถึงฤดูแล้ง เมษายน 2559 ประมาณ 1,100 ล้าน ลบ.ม. 2.น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ เจือจางน้ำเสีย ผลักดันน้ำเค็มและอื่นๆ 1,400 ล้าน ลบ.ม. และ 3.สำรองสำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศช่วงฤดูแล้ง ก่อนที่ฝนจะตกช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 1,000 ล้าน ลบ.ม. และ4.น้ำเพื่อการเกษตรจะเหลือน้ำเพียง 800 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น จะขอความร่วมมือจากชาวนาว่าอย่าเพิ่งปลูกข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นปี 2559 เกิดวิกฤตน้ำขาดแคลนอีก จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำต้นทุนที่ไม่มี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับชาวนา

**รบ.วอนอย่าตั้งแ่งด้านโรงไฟฟ้า**

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการสำคัญ หลายโครงการ เช่น โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2578 (PDP 2015) กำหนดการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงงานไฟฟ้าจากขยะ แต่ที่ผ่านมามีบางโครงการยังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจของสังคม ที่อาจเกิดจากการให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนยังไม่สมบูรณ์ นายกษ.เน้นย้ำให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและเห็นต่าง

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเปิดใจกว้างรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย และเทคโนโลยี โดยหลีกเลี่ยงการตั้งแ่งต่อต้านตั้งแต่เริ่มต้น ปัญหาที่ผ่านมาคือนายทุนและกลุ่มการเมืองบางส่วนมักแสวงหาประโยชน์ โดยละเลยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ปลูกฝังความเชื่อว่าการเผา การฝังกลบเป็นวิธีกำจัดขยะที่ดีที่สุด โดยหวังที่จะขายหรือให้เช่าที่ดินของตน แทนที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจว่าขยะเป็นเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

“นายกฯกำชับให้หน่วยงานภาครัฐช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพราะเขาอาจมีบทเรียนจากอดีตที่ทำให้ไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยของเทคโนโลยี หลายประเทศพัฒนาโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน พลังงานชีวมวล และสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ๆ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว จึงอยากให้คนไทยหันมาพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างมีจิตสำนึกเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

## อุตสาหกรรมที่ปรึกษาช่วย 'เอสเอ็มอี'

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เร็วๆ นี้จะนำจ้างที่ปรึกษารัฐกิจเข้าไปช่วยวินิจฉัยปัญหาและแนะนำการประกอบธุรกิจภายในสถานประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวม 17,000 รายทั่วประเทศ คาดว่าจะใช้เวลาช่วยเหลือต่อราย 3-12 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโครงการ โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจะเป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว แต่ประสบปัญหาขาดทุนจากสาเหตุปัญหาเศรษฐกิจจะลดตัว ลักษณะความช่วยเหลือจึงเน้นปรับแผนธุรกิจเร่งด่วน ทั้งด้านการผลิต การตลาด การลดต้นทุนต่างๆ เพื่อให้ประกอบธุรกิจได้ต่อไป

นายอาทิตย์กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จะของบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 630 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี ทั้งภาคการค้า บริการ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ คาดว่าจะเสนอ ครม.เร็วๆ นี้ โดยงบประมาณช่วยเหลือเอสเอ็มอีปีนี้มีรวม 2,600 ล้านบาท

## ยกเครื่องศูนย์บีโอซี เป็น 'บีเอสซี'

นายอาทิตย์กล่าวว่า นอกจากนั้นมอบหมาย

ให้ กลอย.ยกเครื่องศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (บีโอซี) ทั่วประเทศ 13 จุด เป็นศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (บีเอสซี) เดิมเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เริ่มต้นธุรกิจ เปลี่ยนเป็นการให้บริการเอสเอ็มอีที่ครบวงจรมากขึ้น คาดว่าจะเปิดตัวภายในปี 2559 โดยจะพัฒนา 3 จุดสำคัญ คือ 1.ข้อมูลต้องครบวงจร ตามที่เอสเอ็มอีต้องการ 2.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประจําอยู่ที่ศูนย์ และ 3.การพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการออนไลน์

“ปัจจุบันผู้ประกอบการมาใช้ศูนย์บีโอซีไม่มากนัก สาเหตุอาจมาจากไม่เข้าถึงเอสเอ็มอีมากพอ หรือเอสเอ็มอีเองอาจยังไม่รู้จักผม จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเป็นศูนย์บีเอสซีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเอสเอ็มอีมากขึ้น ทั้งรายที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว และรายที่ต้องการข้อมูลเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ” นายอาทิตย์กล่าว และว่า เมืองต้นจะพัฒนาศูนย์หลักเพื่อให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ 4 ศูนย์ คือ ศูนย์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 และกล้วยน้ำไท ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ส่วนศูนย์ที่ให้บริการทั่วไปอีก 8 ศูนย์ จะอยู่ตามศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ส่วนแนวทางการรับบริการ ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการ 3 ช่องทาง คือ การติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1358 และผ่านทางเว็บไซต์ <http://boc.dip.go.th/>

## 'บีโอไอ'ขงกระตุ้นเอกชนเร่งลงทุน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอเสนอมาตรการกระตุ้นการลงทุนของเอกชนถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมาตรการที่เสนอเพิ่มเติมนี้เป็นมาตรการระยะสั้น คือส่งเสริมให้เอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอแล้ว ให้ตัดสินใจลงทุนเร็วขึ้นในช่วงนี้ ใครลงทุนเร็วจะได้สิทธิประโยชน์ อาทิ

ยกเว้นภาษี

นางหิรัญญา กล่าวว่า สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเอกชนที่ต้องการลงทุนในไทย บีโอไอมีหน่วยงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (ไอเอสโอเอส) ที่ให้ข้อมูลอันเป็นพื้นฐานต่อการลงทุนอยู่แล้วหากต้องการลงทุนอุตสาหกรรมนี้จะต้องติดต่อใคร หน่วยงานใด ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ส่วนมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับเอกชนในระยะยาว จะยังเป็นแผนเดิมที่บีโอไอออกสิทธิประโยชน์ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว

## ปปท.จับตาเงินต่ำบลละ5ล้าน

นายประยงค์ ปรีชาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบเงินโครงการเงินอุดหนุนตำบลละ 5 ล้านบาท วงเงินกว่า 36,000 ล้านบาท ว่า สั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ท. แต่ละเขตพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ประสานกับกระทรวงมหาดไทย เข้าไปตรวจโครงการแต่ละพื้นที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริต เงินงบประมาณและให้นำไปใช้ตรงเป้าหมาย

นายกันต์ รัตนสกุลชาติ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ธ.ก.ส.สาขาจังหวัดสุรินทร์ เร่งให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านใน จ.สุรินทร์ ไปแล้ว 800 กองทุนเป็นเงิน 800 ล้านบาท ส่วนอีก 100 กว่ากองทุน คาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะได้รับครบแน่นอน ธ.ก.ส.สาขาจังหวัดสุรินทร์ ยังให้ความรู้และพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นพี่เลี้ยงให้กองทุนหมู่บ้าน ให้ขึ้นจนถึงระดับเอและบีจนสามารถให้สินเชื่อในการดำเนินการต่อไปได้



## ชลประทานโลก

ปีหน้าไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่ 67 ระหว่าง 6-12 พ.ย. 59 ที่เชียงใหม่

ที่มีนักวิชาการด้านชลประทานจากทั่วโลกมาร่วมประชุมกว่า 1,000 คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางร่วมกันในพัฒนางานด้านการชลประทานและการระบายน้ำในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก : บทบาทการชลประทานต่อความยั่งยืนด้านอาหาร" โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ

1.แสวงหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างน้ำ อาหาร พลังงานและระบบนิเวศ

2. ร่วมกำหนดวิธีการรับมือที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง

3.การใช้ระบบชลประทานและการระบายน้ำเพื่อลดความยากจนและความหิวโหย

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย



รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอำนวยการ โดยฝ่ายไทยเตรียมนำพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยอันในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่จัดสมบูรณ์ชล, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เป็นต้น มาจัดแสดงเป็นเนื้อหาทางด้านวิชาการในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย

และเพื่อให้การประชุมชลประทานโลกได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน และเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อแสดงพลังความคิดก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพของการบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง.

ชมชื่น ชูช่อ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: จันทร์ 26 ตุลาคม 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5119

หน้า: 7(บน), 10

Col.Inch: 94.60

Ad Value: 208,120

PRValue (x3): 624,360

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: เนรมิตสวนมะม่วง'วังทับไทร'ความสำเร็จ'เกษตรแปลงใหญ่'



## เนรมิตสวนมะม่วง'วังทับไทร'

ความสำเร็จ'เกษตรแปลงใหญ่'

หน้า 10

พลันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาชาการเกษตร ตามแนวคิดของ นายปดิพัทธ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี 2557 ได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรแปลงใหญ่" ด้วยการประยุกต์ใช้กับหลายโครงการ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายในการนำร่องพื้นที่ของเกษตรกร 219 แห่ง จุดละกว่า 1,000 ไร่ นั้น ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย โดยนำร่องที่การปลูกมะม่วงของกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนมะม่วงมีการรวมตัวเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วในพื้นที่ 2,526 ไร่ มีผลผลิตมะม่วงเพื่อส่งออกได้ปีละ 3,729 ตัน

นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร บอกว่า การปลูกมะม่วงใน จ.พิจิตรนั้น ถือเป็นกา

ดอกไม้เบอร์ 4 ส่วนรับประทานผลดิบ จะมีฟ้าลันเขียวสวย โชคอนันต์ เป็นต้น

"เมื่อปีที่แล้วกระทรวงเกษตรฯ ประกาศขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ทางสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไทร พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการรวบรวมพื้นที่ปลูกมะม่วงในพื้นที่ ด.วังทับไทร อ.สากเหล็ก เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นโมเดลของการนำสวนมะม่วงเข้าโครงการแห่งแรก และประสบผลสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะหลังจากที่เกษตรกรร่วมมือแล้วพบว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นที่เสี่ยถ่ายถอดความรู้ให้" นายสุรพล กล่าว

สอดคล้องกับการยืนยันของ สายันต์ บุญยิ่ง เลขานุการสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และกรรมการกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไทร ว่า ก่อนปี 2557 ที่เกษตรกรยังไม่เข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่กับ

กรมส่งเสริมการเกษตรนั้น มีต้นทุนการผลิต หากเปรียบเทียบน้ำหนักของผลผลิตมะม่วงอยู่ที่ กก.ละ 10 บาท พอเข้าโครงการแล้วเหลือต้นทุน กก.ละ 9 บาท เท่ากับลดได้ 10% เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมีจำแมลง ปุยถุงห่อมะม่วง รวมถึงระบบจัดการด้านการผลิตที่ดี และข้อมูลที่ดีที่สำคัญมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมะม่วงส่งออกด้วย มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอพี ทำให้ผู้บริโภค

เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น จะเห็นได้จากก่อนปี 2557 มีการผลิตมะม่วงเกรดส่งออกปีละ 1,270 ตัน พอถึงปีฤดูกาลผลิตปี 2557-2558 เพิ่มผลผลิตมะม่วงเกรดส่งออกเป็น 1,900 ตัน จากผลผลิตทั้งหมด

# เนรมิตสวนมะม่วง'วังทับไทร' ความสำเร็จ'เกษตรแปลงใหญ่'

สร้างรายได้เข้าจังหวัดเป็นอันดับสองรองจากข้าว ในแต่ละปีจะมีรายได้จากการผลิตมะม่วงปีละกว่า 1,200 ล้านบาท โดยมีพื้นที่ปลูกมะม่วงมากที่สุด ใน อ.สากเหล็ก มีพื้นที่ทั้งหมด 1.9 หมื่นไร่ เน้นมะม่วงส่งออกทั้งในฤดูปกติ และนอกฤดู ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมะม่วงที่รับประทานผลสุกจะเป็นสายพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง น้ำ



ไอฟาร พัทธ์ชัย (ขวา) เยี่ยมชมผลผลิตของกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไทร ในวันสถาปนา 44 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร



สุรพล ทองเที่ยง (ขวา)

3,729 ตัน เลขานุการสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันการผลิตมะม่วงส่งออกของกลุ่มพัฒนา



# ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: จันทร์ 26 ตุลาคม 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5119

Col.Inch: 94.60

Ad Value: 208,120

หน้า: 7(บน), 10

PRValue (x3): 624,360

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: เนรมิตสวนมะม่วง'วังทับไทร'ความสำเร็จ'เกษตรแปลงใหญ่'

ไม้ผลตำบลวังทับไทรถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่กระนั้นถ้าเป็นเกรดระดับส่งออกถือว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด แต่เกรดรองลงมาก็มีบ้างที่จะล้นตลาดในฤดูปกติ ซึ่งทางกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไทร เอง มีทั้งผลิตในฤดูปกติ และออกนอกฤดูด้วย

“มะม่วงเกรดเอจะมีส่งออกไปที่ญี่ปุ่น ยุโรป จีน เกาหลีใต้ ถ้าเป็นในช่วงนอกฤดูราคาส่งที่ กก.ละ 100-125 บาท ถ้าในฤดูปกติราคาต่ำลงเหลือ กก.ละ 50-80 บาท เกษตรกรจะอยู่ได้ก็ต้องเฉลี่ยให้ได้ กก.ละ 30 บาทในนอกฤดู หรือ กก.ละ 15 บาท



สาขันธ์ บุญยง

ในฤดูปกติ เพราะต้นทุนตก กก.ละ 9 บาท ส่วนเกรดบีราคาอาจลดลง โดยมีตลาดหลักคือมาเลเซีย และเวียดนาม ผมมั่นใจว่า หลังจากประเทศไทยรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี เราจะเป็นประเทศที่ผลิตมะม่วงคุณภาพมากที่สุด ทุกวันนี้ตลาดมะม่วงในอาเซียนที่เป็นคู่แข่งของเราคือฟิลิปปินส์” สาขันธ์ กล่าว

สาขันธ์ บอกด้วยว่า การเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่นั้น ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า เพราะได้รับความรู้ใหม่ๆ ในด้านการบริหารจัดการ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไทร ทำให้สมาชิกรายอื่นเห็นความสำเร็จ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปีหน้าอาจเพิ่มพื้นที่อีกรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 ไร่

ขณะที่ โอฟาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า เกษตรแปลงใหญ่เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาของเกษตรกรได้ โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร รวมถึงค่าแรงงานทางออกที่ดีสำหรับเกษตรกรคือ ต้องรวมกลุ่มกัน

ผลิตในรูปแบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนร่วมขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่กับกรมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อย่างกรณีที่กลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไทรนั้น ถือเป็นโมเดลของมะม่วงแปลงใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงเดินหน้าสานงานเดิม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเน้นการขับเคลื่อนนโยบายการลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตผ่านการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ พร้อมกับการเดินหน้านับสนุนโครงการพระราชดำริและขยายผลสู่เกษตรกรให้มากขึ้นด้วย

โดยเฉพาะทั้งการส่งเสริมการเกษตรตามแนว



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำลังขับเคลื่อนไปอย่างสวยงาม แม้กระทั่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ได้ประกาศชัดเจนในวันมอบนโยบายแก่ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ว่า นโยบายที่ นายปีติพงศ์ ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น โดยเฉพาะนโยบายแปลงเกษตรขนาดใหญ่ จะดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว และเห็นผลได้ทันทีอีกด้วย

● ดลมนัส กาเจ ●

# แฉ"วางบิลเปล่า"ทุจริตนมโรงเรียนส่งปพท.-ปปง.ตรวจจสอบจ่อยึดทรัพย์สิน



ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - "ปลัดเกษตฯ" เข้มวางกรอบการตรวจสอบ จี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบทุจริตนมโรงเรียนส่งข้อมูลวางบิลเปล่าให้ ป.ป.ท. และปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเกิดความเสียหายต่อรัฐ จ่อฟ้องยึดทรัพย์สินด้วยระบบเอาผิดทั้งรัฐ และเอกชน เตรียมลุยต่อ 8 จังหวัด ด้านสหกรณ์เห็นข้ออ้าง เร่งเคลียร์ไม่โดนตัดสิทธิ์ โรงงานผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี 95 คณะวนเห็นใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วย ด้านแหล่งข่าวแฉ มีไอ้ไม่รับส่วนต่างค่ารวบรวมนมส่งนม 35 สตางค์ต่อถุง เก็บตั้งเข้ากระเป๋าล้านกว่าบาทต่อวัน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีการตรวจพบการวางบิลเปล่านมโรงเรียน 1 รายว่า ขั้นตอนจากนี้หลังจากที่มิลค์บอร์ด ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นในที่ประชุมแล้ว ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนำข้อมูลไปตรวจสอบติดตามด้วยคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรง แต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ไม่ได้เพิกเฉยได้เร่งประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบเพื่อเอาผิดทางกฎหมายกับทุกฝ่ายที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง โดยประสานส่งข้อมูล ปพท. และ ปปง.ไปแล้ว

"หลังจากที่มีข้อมูลเบื้องต้นแล้ว 1 ราย มีการวางบิลเปล่า ต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบตรงนี้ ซึ่งจริงๆ เป็นเรื่องของท้องถิ่น กับโรงเรียน เมื่อส่งข้อมูลให้ ป.ป.ท.ตรวจสอบไปแล้ว จะส่งให้ ปปง.เพื่อดูเส้นทางการเงินและการฟอกเงิน เพราะใครก็ตามที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีผู้ได้รับผลเสียหาย ซึ่งจะเป็นในหลักการทำงานต่อไปนี้ โดยหน่วยงานเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการตรวจสอบ ตอนนี้กระทรวงเกษตรฯประสานข้อมูลส่งให้หน่วยงานป.ป.ท. และปปง. สอบสวนความผิด หากที่ไหนก็ตามเจอแบบนี้ ไม่ใช่สอบสวนเอาผิดทางอาญาอย่างเดียว ในการวางบิลเปล่า ต้องฟ้องผู้ที่ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย ต้องสอบสวนทั้งหมด

ทั้งภาครัฐ เอกชน หากข้าราชการผิดต้องดำเนินการทางวินัย ต้องสอบสวนเส้นทางการเงินมาเสริมตรงนี้ เพื่อจะนำไปสู่การถูกยึดทรัพย์สินด้วย" นายธีรภัทร กล่าว

นายธีรภัทร ยังกล่าวถึงกรณี ที่มีผู้ร้องเรียนใน 8 จังหวัด ที่มีปัญหานมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพว่า ตนจะสอบถามความคืบหน้าจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

พร้อมกันนี้ กรมปศุสัตว์ อัย. และ อสค. ได้เข้าตรวจระบบนมโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ ที่มุ่งเน้นให้เปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานสากลภายในปี 60 เริ่มตั้งแต่ฟาร์มโคนม ทำให้สะอาด มีมาตรฐาน จีเอพี และศูนย์รับส่งนม ต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ดีหรือ จีเอ็มพี

“สั่งให้กรมปศุสัตว์รวบรวมข้อมูลทั่วประเทศมาให้ดู เพื่อ

ปรับมาตรฐานตั้งแต่ฟาร์ม ศูนย์รับนมมาตรฐานสูงที่สุด ขั้นตอนการผลิต ให้มีการควบคุมมากขึ้น ผู้รวบรวมนม และส่งนมไปยังโรงเรียน เพื่อป้องกันกรณีวางบิลเปล่า ซึ่งตรงนี้ ต้องถามท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล จะมีขั้นตอนป้องกันอย่างไรตรงจุดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจนด้วย อย่างเช่น การตรวจรถส่งใช้รถท้องถิ่นหรือไม่ ตู้เก็บความเย็นมีอุณหภูมิพอเพียงหรือไม่ เพื่อป้องกันนมบูดเน่าเสียด้วย เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย” นายธีรภัทรกล่าว

ด้านนายกันตภณ เฉลิมยุทธ ผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อณ จำกัด ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า สหกรณ์ได้ผ่านการตรวจจีเอ็มพีได้คะแนน 95% สามารถเข้าโครงการนมโรงเรียนหอมสองนี้ได้โควตา 10.01 สิทธิหรือประมาณ 4 หมื่นกว่าหน่วย ส่วนใบจีเอ็มพี หมดอายุ 4 ต.ค. ยังสามารถใช้ต่อได้จนกว่าได้ต่อจีเอ็มพีใหม่ ส่วนกรณีที่มีการให้ข่าวว่าไม่ผ่านจีเอ็มพี อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน หรือมีเจตนาจะกลั่นแกล้ง ซึ่งขอให้เห็นใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในสหกรณ์ด้วย

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจัดสรรสิทธินมโรงเรียน ยังมีการจัดโควตานมกองกลาง และนมกองยืม รวมทั้งมีตัวเลขน่าสงสัยว่า มีสองสมาคมที่ผลิตนมโรงเรียน ได้โควตาไปมากถึง 80% ส่วนที่เหลืออีกสองสมาคมกลับถูกลดสิทธิ

ทั้งนี้ยังมีการจัดสรรค่าดำเนินการไว้ในงบประมาณนมโรงเรียน สำหรับค่าจัดส่งนมกระจายให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ มีค่าจัดส่ง 1 บาทต่อถุง/กล่อง ซึ่งเป็นค่าจ้าง รวบรวมนม และไปส่งโรงเรียน โดยได้ส่วนต่าง 35 สตางค์ต่อถุง เป็นเงิน 1 ล้านบาทบาทต่อวัน เพราะราคาค่าดำเนินการจริงอยู่ที่ 65 สตางค์เท่านั้น โดยมีการนำเอารายจ่ายตรงนี้ไปใส่ในค่าดำเนินการโครงการนมโรงเรียน ■

## น้ำไม่พอแนะชาวนาหยุดปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกิดจากปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักมีจำกัดไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก แม้ว่าปริมาณน้ำคาดการณ์ว่าสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ำใช้การได้ระดับ 4,300 ล้าน ลบ.ม. แต่ต้องรักษาไว้เพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเต็มช่วงฤดูแล้งนี้ประมาณ 3,500 ล้าน ลบ.ม. สำหรับปริมาณที่เหลือคาดไม่ถึง 1,200 ล้าน ลบ.ม. จะเก็บสำรองไว้ช่วงรอยต่อฤดูแล้งกับฤดูฝนปีหน้า

ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่ปลูกข้าวไปแล้วกว่า 3,000,000 ไร่ใน 22 จังหวัดกำลังรอเก็บเกี่ยว นั้น รมว.เกษตรฯ ได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร 400,000 กว่าครัวเรือนไม่ให้ปลูกข้าวมาปรังต่อเนื่องจากมีความเสี่ยงเสียหายแน่นอน โดยไม่ได้ห้ามปลูกแต่ปลูกไปมีปัญหาต้นข้าวขาดน้ำ เพราะปริมาณน้ำที่ใช้ปลูกข้าว 120 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีฝนตกในพื้นที่ ทำให้มีปริมาณน้ำทำในคลองมากอาจลงมือปลูกข้าว กรมชลประทานต้องเข้าไปอธิบายว่าน้ำไม่พอ ปลูกแล้วเสี่ยงแค่ไหนจะไม่ชดเชยให้ ต้องแจ้งเตือนให้เขาปรับตัว และขอความร่วมมือ ส่วนที่ปลูกไปแล้ว 1,400,000 ไร่ บางพื้นที่มีน้ำบาดาลอาจรอดได้เพราะอายุ 1 เดือนแล้ว บางแห่งไม่มีแหล่งน้ำจะเสียหาย เพราะการปล่อยน้ำของชลประทาน คุมการปล่อยในระดับต่ำไม่สามารถสูบได้

นอกจากนี้จะมีปริมาณน้ำเหลืออีกประมาณ 300-400 ล้าน ลบ.ม. ต้องให้กับไม้ผลที่ปลูกไว้แล้ว และยังมีมาตรการที่ 4 ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอโครงการมา โดยกระทรวงเกษตรฯ จะมีเป็นฟาร์มชุมชนต้นแบบ ให้เป็นแหล่งอาหารที่ต้องมีทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน เบื้องต้นเป็นการช่วยลดค่าครองชีพ ตามแนวทางฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระราชินี ทุกชุมชนจะมีการคัดเลือกพื้นที่ทำฟาร์ม เป็นมาตรการสร้างความเข้มแข็งในทุกพื้นที่ที่กระทบภัยแล้งโดยกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทยลงไปในระยะนี้ ได้สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านทำเรื่องเสนอของบจาก ครม.ภายใน 30 วัน.

# 24สหกรณ์อย่างตรง ส่อล้มละลาย

## เกษตรกรกุมขมับ วอนรัฐจ่ายชดเชย

ชาวสวนยางพารากุมขมับราคาน้ำยางสดตกต่ำเหลือ กก.ละ 34 บาท ดิ่งเหวที่สุดในรอบปี ส่วนสหกรณ์อย่างตรง 24 ♦ อ่านต่อหน้า 9

### ล้มละลาย □ ต่อจากหน้า 1

แห่งในเมืองตรงขาดทุนย่อยยับ ส่อแววล้มละลาย วอนรัฐบาลช่วยชดเชยส่วนต่างราคายางพารา 4-6 บาทต่อ กก. ชาวบ้านเกษตรกรและสหกรณ์จึงอยู่ได้

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำถึงขีดสุดอีกระลอกส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อระบบสหกรณ์ยางใน จ.ตรัง ต้องทนแบกรับปัญหาการขาดทุนและมีท่าทีจะล้มละลายในเร็ว ๆ นี้ โดยตัวแทนผู้จัดการสหกรณ์ยางใน จ.ตรัง ได้แสดงบัญชีงบดุลปี 2558 เป็นหลักฐานผลประกอบการของสหกรณ์ที่กำลังประสบปัญหาขาดทุน จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากส่วนต่างราคาน้ำยางสดกับราคายางแผ่นรมควันต่างกันเพียงเล็กน้อยแค่ กก.ละ 1-2 บาท ทำให้สหกรณ์ทุกแห่งที่รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกมาผลิตยางแผ่นรมควันส่งขาย เอาเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ำยางสดเพื่อช่วยเหลือสมาชิกต่อไปนั้น กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก

ทั้งนี้ ห้วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา สหกรณ์ยางพาราใน จ.ตรัง ทั้ง 24 แห่ง ในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประสบปัญหาขาดทุน รวมเป็นเงิน 6,921,797 บาท บางแห่งประสบปัญหาขาดทุนรายละหลายแสนบาท บางแห่งขาดทุนมากกว่า 1 ล้านบาท เช่น สหกรณ์สภย.ย่านตาขาว จำกัด อ.ย่านตาขาว ขาดทุนกว่า 1.5 ล้านบาท และสหกรณ์ สภย.บางดี อ.ห้วยยอด ขาดทุนกว่า 8.8 ล้านบาท

นายบรรจง จินหมั่น อายุ 72 ปี ผู้จัดการ

สหกรณ์ สภย.บ้านหนองคล้า หมู่ 13 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ในฐานะตัวแทนสหกรณ์ ยางทั้ง จ.ตรัง กล่าวว่าผลจากยางพารามีราคาผันผวน โดยราคาน้ำยางสดจะแตกต่างจากราคายางแผ่นรมควันในแต่ละวันแค่ กก.ละ 1-2 บาท ทำให้สหกรณ์ทุกแห่งที่ชาวบ้านรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมาเองกำลังจะอยู่ไม่ได้ แต่ละแห่งขาดทุนอย่างต่ำ 4-5 แสนบาท บางแห่งเป็นล้านบาท ส่วนสหกรณ์ สภย. บ้านหนองคล้า ขาดทุนแล้วกว่า 3 แสนบาท จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์ ขอให้ชดเชยราคาส่วนต่างราคายางพาราประมาณ 4-6 บาทต่อ กก. จึงจะทำให้เกษตรกรและสหกรณ์อยู่ได้

“หากรัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือใด ๆ สหกรณ์ทั้งหมดจะล้มในเร็ว ๆ นี้ บางสหกรณ์ประชาชนในชุมชนรวมตัวก่อตั้งขึ้นมากกว่า 20 ปี จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้กับชาวสวนยาง ไม่มีที่ขายน้ำยางสดราคาสูง เพราะสหกรณ์ให้ราคาสูงกว่าพ่อค้าทั่วไป ในอนาคตจะไม่มีสหกรณ์คอยช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอีกต่อไป” นายบรรจง กล่าว

ส่วนที่ จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคาน้ำยางสดที่ลานรับซื้อน้ำยางพารา ในเขต ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ พบว่าราคายูอยู่ที่ กก.ละ 34-35 บาทเท่านั้น ตกต่ำที่สุดในรอบ 1 ปี นายจักรเพชร สิงห์ไชย อายุ 35 ปี เจ้าของร้านสิงห์ไชย คาร์แคร์ เลขที่ 23 หมู่ 3 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ เปิดเผยว่าในขณะที่ราคายางพาราตกต่ำสุด ๆ ในรอบปี ทำให้กระทบถึงลูกค้าร้านคาร์แคร์ ที่เคยมาใช้บริการ

ล้างรถยนต์ ตลอดจนได้เห็นได้ชัด หมายถึงรายได้ตกต่ำตามไปด้วย คนสุดจะทนในสภาพของกิจการตกต่ำ จึงหันมากรีดยางพาราที่ปลูกเอาไว้ 5 ไร่ เพื่อจุนเจือครอบครัว เพราะรอถ่วงถ่วงอย่างเดียวยังจะไม่ไหว เกรงจะพาครอบครัวไปไม่รอด แม้ชาวสวนยางพาราจะเข้าใจสถานการณ์บ้านเมือง แต่อยากให้รัฐบาลเข้ามาหาวิธีการดูแลชาวสวนยางพาราด้วย

ทางด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยถึงปัญหาความแตกแยกในกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ว่าอาจทำให้การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรไม่เป็นเอกภาพ และปัญหาไม่จบ อย่างไรก็ตาม การประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรครบวงจวันที่ 26 ต.ค. นี้ ได้เชิญเกษตรกรสวนยางทุกกลุ่มเข้าร่วมแล้วโดยมีสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้ประสานตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางทุกกลุ่มมาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้การช่วยเหลือภาคเกษตร จะใช้แนวทางเดียวกันคือ ช่วยปัจจัยผลิตส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน นำหลักวิชาการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านตลาดในการเพิ่มมูลค่าสินค้า.

# แฉไอโม่ง รับเงินวันละล้าน

## กินส่วนต่าง นมโรงเรียน

ส.ท.ร.ณ์ ผู้เลี้ยง  
โคนมหินซ้อน จำกัด  
จ.สระบุรี เร่งเคลียร์  
ไม่โดน ♦ อ่านต่อหน้า 9

ไอโม่ง

□ ต่อจากหน้า 1

คัดสิทธิ โรงงานผ่านมาตรฐานนอนเห็นใจผู้เลี้ยง  
โคนมด้วย ด้านแหล่งข่าวแฉไอโม่งรับส่วน  
ต่างค่ารวบรวมนม-ส่งนม เข้มกระเป่า 1 ล้าน  
ต่อวัน ทางด้านปลัดเกษตรฯ วางกรอบตรวจ  
สอบนมโรงเรียน จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องพบทุจริต  
ส่งข้อมูลวางบิลเปล่าให้ ป.ป.ท.-ปปง.ตรวจ  
สอบเส้นทางเงิน หากเสียหายต่อรัฐขอให้ฟ้อง  
ทรัพย์สินด้วย เอาผิดทั้งคนของรัฐและเอกชน  
เตรียมลุยต่อ 8 จังหวัด

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายธีรภัทร ประยูร  
สิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด  
เผยถึงกรณีการตรวจพบวางบิลเปล่านมโรงเรียน  
1 ราย ว่าขั้นตอนจากนี้หลังจากที่คณะกรรมการ  
โคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์ บอร์ด) ได้แจ้ง  
ข้อมูลเบื้องต้นในที่ประชุม แล้วซึ่งมีหลาย  
หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นำ  
ข้อมูลไปตรวจสอบติดตามด้วย เช่น กรมการ  
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนัก  
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง  
ศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯไม่ใช่เป็นผู้  
เสียหายโดยตรงแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ไม่ได้เพิก  
เฉยได้เร่งประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตาม  
ตรวจสอบเพื่อเอาผิดทางกฎหมายกับทุกฝ่ายที่  
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประสานส่งข้อมูล ป.ป.ท.  
และ ปปป.ไปแล้ว

“หลังจากมีข้อมูลแล้ว 1 ราย มีการวาง  
บิลเปล่า ต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวม  
ตรวจสอบตรงนี้ ซึ่งจริง ๆ เป็นเรื่องของท้องถิ่น  
กับโรงเรียน เมื่อส่งข้อมูลให้ ป.ป.ท.ตรวจ  
สอบไปแล้ว จะส่งให้ ปปป. เพื่อดูเส้นทาง  
การเงิน และการฟอกเงิน เพราะใครก็ตามที่ทำไม่  
ถูกต้อง ต้องมีผู้ได้รับผลเสียหาย โดยหน่วยงาน  
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการตรวจ  
สอบ ตอนนี้กระทรวงเกษตรฯ ประสานข้อมูล  
ส่งให้หน่วยงาน ป.ป.ท.-ปปง. สอบสวนความ  
ผิด หากที่ไหนก็ตามเจอแบบนี้ ไม่ใช่สอบสวน

เอาผิดทางอาญาอย่างเดียว ในการวางบิลเปล่า  
ต้องฟ้องผู้ที่ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย ต้อง  
สอบสวนทั้งหมดทั้งภาครัฐ เอกชน หากข้าราชการ  
ผิดต้องดำเนินการทางวินัย ต้องสอบ  
เส้นทางเงินมาเสริมตรงนี้ เพื่อจะนำไปสู่  
การถูกยึดทรัพย์สินด้วย”

นายธีรภัทร ยังกล่าวถึงกรณีผู้ร้องเรียน  
ใน 8 จังหวัด มีปัญหานมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ  
ว่า ตนจะสอบถามความคืบหน้าจากกรมปศุ  
สัตว์ ซึ่งส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พร้อม  
กันนี้กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการ  
อาหารและยา (อย.) และองค์การส่งเสริม  
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ได้  
เข้าตรวจระบบนมโรงเรียนทั่วประเทศ ตาม  
นโยบาย รว.เกษตรฯ ที่มุ่งเน้นให้เปลี่ยนผ่าน  
ไปสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2560 เริ่มตั้งแต่  
ฟาร์มโคนม ทำให้สะอาด มีมาตรฐาน จีเอพี  
และศูนย์รับส่งนม ต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ดี  
หรือจีเอ็มพี

ทั้งนี้มีการสั่งให้กรมปศุสัตว์ รวบรวม  
จากทั่วประเทศมาให้ดู เพื่อปรับมาตรฐาน  
ตั้งแต่ฟาร์ม ศูนย์รับนมมาตรฐานสูงสุด ขึ้น  
ตอนการผลิต ให้มีการควบคุมมากขึ้น ผู้รวบรวม  
นมและส่งนมไปยังโรงเรียน เพื่อป้องกัน  
กรณีวางบิลเปล่า โดยตรงนี้ต้องถามท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาฯด้วย  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล จะมีขั้นตอนป้องกัน  
อย่างไรตรงจุดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ  
ชัดเจนด้วย เช่น การตรวจรถส่งไอศกรีมห้องเย็น  
หรือไม่ ผู้เก็บความเย็นมีอุณหภูมิพอเพียงหรือไม่  
เพื่อป้องกันนมบูดเน่าเสียด้วย เป็นหน้าที่  
ของกระทรวงศึกษาฯ และกรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น

ทางด้าน นายกันตภณ เฉลิมยุทธ ผู้  
จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด  
จ.สระบุรี ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าสหกรณ์ได้  
ผ่านการตรวจจีเอ็มพีได้คะแนน 95% สามารถ  
เข้าโครงการนมโรงเรียนเทอมสองนี้ได้ไควดา

10.01 ลิทธิ หรือประมาณ 4 หมื่นกว่าหน่วย  
ส่วนไบจีเอ็มพีหมอดอายุ 4 ต.ค. ยังสามารถใช้  
ต่อได้จนกว่าได้ต่อจีเอ็มพีใหม่ ส่วนกรณีที่มี  
การให้ข่าวว่าไม่ผ่านจีเอ็มพี อาจมีความเข้าใจ  
คลาดเคลื่อนกันหรือมีเจตนาจะกลั่นแกล้ง จึง  
ขอให้เห็นใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ใน  
สหกรณ์ด้วย

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผย  
ว่า คณะอนุกรรมการจัดสรรสิทธินมโรงเรียน ยัง  
จัดไควดาตามกองกลาง และนมกองเยี่ยม รวมทั้ง  
มีตัวเลขน่าสงสัยว่ามี 2 สมาคมที่ผลิตนม  
โรงเรียนได้ไควดาไปมากถึง 80% ส่วนที่เหลือ  
อีก 2 สมาคม กลับถูกลดสิทธิ

ทั้งนี้ยังมีการจัดสรรดำเนินการไว้ใน  
งบประมาณนมโรงเรียน สำหรับค่าจัดส่งนม  
กระจายให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ มีค่าจัดส่ง 1  
บาท ต่อถุงต่อกล่อง ซึ่งเป็นค่าจ้าง รวบรวมนม  
และไปส่งโรงเรียน โดยได้ส่วนต่าง 35 สตางค์  
ต่อถุง เป็นเงิน 1 ล้านบาทบาทต่อวัน เพราะ  
ราคาค่าดำเนินการจริงอยู่ 65 สตางค์เท่านั้น มี  
การนำเอารายจ่ายตรงนี้ไปใส่ในค่าดำเนินการ  
โครงการนมโรงเรียน.

# สมติ คชಾಯั่งยืน

## เปิดวิสัยทัศน์พัฒนาชุมพร

### ช้อย่าให้ผู้ว่าฯคิดคนเดียว

“ผมเขียนวิสัยทัศน์ก่อนมาเป็นผู้ว่าชุมพร โดยประกาศเจตนารมณ์ว่า สิ่งใดไม่ถูกต้อง ผู้ว่าฯชุมพรคนนี้จะไม่ทำแน่นอน สิ่งใดที่เป็นบริการชาวบ้านที่ถูกต้องแล้ว หากอนุญาตได้ต้องอนุญาต จะไม่ปล่อยให้เขาไป และจะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากใคร เพราะตลอดชีวิตที่รับราชการมาไม่เคยมีประวัติต่างพร้อยเรื่องนี้”

**สมติ คชಾಯั่งยืน** ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คนใหม่ เกิร้นก่อนร่ายยาวว่า สำหรับการพัฒนาจังหวัดชุมพรนั้น ต้องทำตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ ปัญหาการทำประมง IUU เพราะเรากำลังถูกต่างชาติจับตามองปัญหาเหล่านี้ ต้องเน้นให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการเสนอแผนพัฒนาเข้ามา อย่าให้ภาครัฐการคิดเองทำเองทั้งหมด คนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดได้ดีที่สุดก็คือคนในพื้นที่ เพราะข้าราชการถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ส่วนใหญ่มาแล้วก็ไป

“ส่วนกรณีมีเอกชนเสนอตัวเข้ามาบริหารจัดการสนามบินชุมพรนั้นยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้าสามารถทำได้ถือเป็นเรื่องที่ดี ผู้ว่าฯชุมพรพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ถ้าขยายรันเวย์ได้และมีสายการบินประเภทโลว์คอสต์มาลงได้มากกว่า 1 ราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันก็เป็นสิ่งที่ดีมาก และในระยะยาวควรปรับปรุงถนนจากตัวเมืองชุมพรไปสนามบินให้เป็น 4 ช่องทางจราจร จะทำให้สนามบินชุมพรคึกคักมากขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องรีบทำคือป้ายบอกทางไปสนามบินที่ชัดเจน และบริเวณทางแยกทางร่วมต้องติดตั้งป้ายไฟให้เห็นเด่นชัดกว่าในปัจจุบัน”

นอกจากนี้ จะสานต่อโครงการพระราชดำริ 3 โครงการ คือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (แก้มลิงหนองใหญ่) ที่ อ.เมือง โครงการอนุรักษ์พันธุไม้และพืชพรรณพริณพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ



สยามบรมราชกุมารี ที่ อ.ท่าแซะ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบมราชชนนี ที่ อ.หลังสวน โดยเฉพาะ “สวนสมเด็จพระย่า” พบว่าค่อนข้างขังทรุดโทรม เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก ทราบว่านายอำเภอหลังสวนกำลังจะจัดตลาดนัดทุกวันอังคาร เพื่อให้มีคนเข้าไปมากขึ้น และอยากให้ท้องถิ่นเข้าไปดูแลด้วย ถ้าท้องถิ่นเข้าไปดูแลแล้วพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้คงดีมาก

“สมติ” ระบุว่า ชุมพรควรมีการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยสร้างเรื่องราว (Story) เกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ขึ้นมา และอาจคิดสโลแกนเท่าๆ เช่น “มานอนชุมพร 1 คืน สดชื่นตลอดปี มานอนชุมพรหลายคืน สดชื่นไปหลายปี” ประมาณนี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักขึ้น

สำหรับการแก้ไขเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่กำลังมีปัญหา นั้น “สมติ” บอกว่า ได้ทำหนังสือ 2 ฉบับ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับปัญหายางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อเสนอรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวง ขอให้ให้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว แต่จากการเดินทางไปรับนโยบายเรื่องพืชผลทางการเกษตรมา ก็คิดว่าจะหาอย่างไรไม่ให้เกษตรกรมุ่งหวังแต่ผลผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านๆ มา ซึ่งอาจเป็นเพราะมีสิ่งล่อใจ คือมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและโรงงานรับซื้อยางอยู่ในพื้นที่ แต่ไม่คิดล่วงหน้าว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หากมีปัญหารุนแรง



สมดี คชายั่งยืน

จะมีผลกระทบตามมามากมาย จึงเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเปลี่ยนแนวคิด หันไปปลูกพืชหลายๆ อย่างพร้อมกัน ลักษณะเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกพวกไม้ผลต่างๆ ในช่วงที่ต้นปาล์มหรือ ต้นยางหมดอายุแล้วได้หรือไม่

“แม้จะมีเวลาเป็นผู้ว่าฯชุมพรแค่ 1 ปี แต่ขอยืนยันว่าจะอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุด เพราะการใกล้ชิดประชาชน และเสียสละความสุขส่วนตัว ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้ว่าฯ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ผมจะไม่กลับบ้าน ยกเว้นผู้บังคับบัญชาสั่งให้ขึ้นไปประชุมด้วยตนเอง ถ้ากรรยาอยากพบผมก็ต้องเดินทางมาพบที่ชุมพร”

พอเมืองคนใหม่บอกด้วยว่า สิ่งที่ยากฝาก ชาวชุมพร คือชาวชุมพรคิดว่าอยากจะได้อะไร อยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นขอให้บอกมา หากสามารถจัดงบประมาณให้ได้ ก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ อยากให้ชาวชุมพรเป็นฝ่ายคิด ไม่อยากให้ผู้ว่าฯเป็นฝ่ายคิด เพราะการที่ผู้ว่าฯเป็นฝ่ายคิดถือเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน หากชาวชุมพรเป็นฝ่ายคิด จะมีความยั่งยืนมากกว่า

“หากใครมีเรื่องอะไรที่อยากให้ผู้ว่าฯช่วยแก้ปัญหา สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะหากพบเรื่องทุจริตประทุติมิชอบ ให้รีบแจ้งมาได้ทางโทรศัพท์ ทั้งเบอร์ประจำตำแหน่ง 08-9203-0526 และเบอร์ส่วนตัว 08-1832-3110”

## ทวิลาภ การะเกด



## จ.ปทุมธานีเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร

นายวรชัญญ์ หลักรวด เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดพบกับผู้สื่อข่าว เมื่อวันก่อนว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ฐานข้อมูลของเกษตรกรทุกทำนถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด และสามารถนำไปใช้ประกอบในการเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการเกษตร และดำเนินงานโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมก่อน เพื่อให้มีความครอบคลุม นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งได้เปิดให้เกษตรกรทุกทำน ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ประจำปี 2558 ได้ในพื้นที่ผ่านทางอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หรือนัก

วิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล โดยเตรียมหลักฐานและเอกสาร ดังนี้เกษตรกรรายเดิม สมุดทะเบียนเกษตรกร(เล่มเขียว) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่เกิน 1.5 นิ้ว สำเนาหลักฐานที่ดิน (และ/หรือตัวจริง) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา เกษตรกรรายใหม่ แบบคำร้อง ทบก. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่เกิน 1.5 นิ้ว สำเนาหลักฐานที่ดิน (และ/หรือตัวจริง)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนมาก

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ / แปลงใหม่ให้ติดต่อ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรายเดิม สามารถติดต่อ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรทุกทำน “ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งแจ้งข้อมูลรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร” ประจำปี 2558.